

บาท/ดอลลาร์แข็งค่าหลังเลือกตั้งไม่มีเหตุรุนแรง แต่การเมืองยังกดดัน

*บาท/ดอลลาร์แข็งค่าจากปลายสัปดาห์ก่อน หลังการเลือกตั้งเมื่อวานนี้ ไม่ได้มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นเหมือนอย่างที่วิตกกังวลก่อนหน้านี้ แต่ดีลเลอร์มองว่า ปัจจัยการเมืองในประเทศ จะยังเป็นแรงกดดันต่อเงินบาทต่อไป トラバได้ที่ สถานการณ์ยังคงไม่มีความชัดเจน

*เมื่อช่วงเย็นวานนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) สรุปภาพรวมการจัดการเลือกตั้งทั่วประเทศว่า เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้น โดยสามารถเปิดการลงคะแนนได้ 8.38 หมื่นหน่วยเลือกตั้ง จาก 9.39 หมื่นหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศ ซึ่งคิดเป็น 89.2%

*ยูโรทรงตัวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 10 สัปดาห์ เมื่อเทียบดอลลาร์ ในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย หลังจากข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของยูโรโซน ทำให้เกิดการคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) อาจผ่อนคลายนโยบายเพื่อป้องกันภาวะเงินฝืด

*อัตราเงินเฟ้อของยูโรโซน ในเดือนม.ค. เพิ่มขึ้น 0.7% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 4 ปี ซึ่งข้อมูลดังกล่าวทำให้เกิดการคาดการณ์ว่า อีซีบีอาจพิจารณามาตรการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินบางรูปแบบ ในการประชุม นโยบาย ในวันพฤหัสบดีนี้

*ขณะที่ นายมาริโอ ดรากี ประธานอีซีบี กล่าวไว้ในเดือนม.ค.ว่า ภาวะเงินฝืดไม่ได้กำลังคุกคามแค่ยูโรโซน แต่บางประเทศก็กำลังเผชิญกับภาวะเงินฝืดแล้ว และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ก็เตือนว่า ภาวะเงินฝืดเป็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

*ความวิตกกังวลเกี่ยวกับเงินทุนไหลออกจากตลาดเกิดใหม่ ทำให้นักลงทุนเสี่ยงสินทรัพย์เสี่ยง ซึ่งช่วยหนุนเยนเมื่อเทียบสกุลเงินที่มีความอ่อนไหวต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และให้ผลตอบแทนสูง

*แนวโน้มการปรับลดมาตรการกระตุ้นของสหรัฐ และภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวของจีน ได้เพิ่มความวิตกเกี่ยวกับเงินทุนไหลออก ของตลาดเกิดใหม่ในบางประเทศ ซึ่งพึ่งพาเงินทุนต่างประเทศ โดยแม้ว่า สกูลเงินของตลาดเกิดใหม่หลายประเทศ ดัดตัวขึ้นในปลายสัปดาห์ที่แล้ว แต่นักลงทุนก็ยังไม่เชื่อว่า ภาวะที่เลวร้ายที่สุดได้ยุติลงแล้ว

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 33.016 บาท

*09.57 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.89/92 จาก 32.99/33.03 เมื่อวันศุกร์
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.85/92 จาก 32.97/33.02 เมื่อวันศุกร์

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 102.37/39 จาก 102.03 เมื่อวันศุกร์

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3483/86 จาก 1.3485 เมื่อวันศุกร์

"เข้านี้(บาท)ก็แข็งค่ากลับมาได้บ้าง หลังจากเมื่อวานนี้ เลือกตั้งไม่ได้มีสถานการณ์รุนแรงอะไรมาก แต่เรื่องการเมืองก็คงกดดันต่อไป" ดิลเลอร์ กล่าว เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้แข็งค่าขึ้นจากเมื่อวันศุกร์ หลังจากการเลือกตั้งเมื่อวานนี้ ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่ได้มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นอย่างที่หลายฝ่ายกังวลกันก่อนหน้านี้

อย่างไรก็ตาม ดิลเลอร์คาดว่า ปัจจัยการเมืองที่ยังไม่มีความแน่นอน จะยังกดดันค่าเงินบาทต่อไป โดยมองกรอบการเคลื่อนไหวในวันนี้ไว้ที่ 32.80-33.00

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้